

CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THÁNG 11

Chuyên đề

“*Kết hợp vận động vào dạy môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 6*”

Giáo viên: Nguyễn Thị Bằng
Nhóm: Tiếng Anh – Tổ KHXH
Lớp dạy minh họa: 6A10

Nằm trong chùm hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của tổ KHTN, bằng sự vào cuộc của tổ nhóm chuyên môn, với thế mạnh của nhóm Ngoại ngữ ngày 2/12/2024 nhóm tiếng Anh đã thực hiện chuyên đề “**KẾT HỢP VẬN ĐỘNG VÀO DẠY MÔN TIẾNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 6**” nhằm hướng tới mục tiêu “*Thầy cô thay đổi để học trò cùng thay đổi*”.



Việc dạy các môn văn hoá cho học sinh sao cho các con vừa hứng thú với các nội dung kiến thức vừa đáp ứng tốt các phẩm chất năng lực người học thì đối với các môn năng khiếu lại là một bài toán đòi hỏi người thầy cần có nhiều tâm huyết mới hoàn thành được các nội dung giáo dục.

Nhóm tiếng Anh đã thay đổi trong công cuộc đổi mới các tiết dạy như thế, việc kết hợp và lồng ghép những nội dung liên môn hay các hoạt động ngôn ngữ cơ thể cũng như việc tư duy các kỹ thuật mới vào tiết dạy để tạo hứng thú cho các con học sinh. Thông qua giờ dạy minh họa đã phần nào khẳng định được sự thay đổi của học sinh trong việc hợp tác với giáo viên để tiếp thu các đơn vị kiến thức mới một cách chủ động và tích cực.



Giờ dạy minh họa do cô giáo Nguyễn Thị Băng thể hiện, là một giáo viên mới ra trường mặc dù tuổi nghề còn khác trẻ, kinh nghiệm đứng lớp chưa nhiều nhưng với sự giúp đỡ của tổ nhóm chuyên môn cô giáo đã thể hiện khá thành công tiết chuyên đề với sự hợp tác của các con học sinh 6A10. Tiết dạy đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới cũng như cách thức xây dựng của nhóm Ngoại ngữ đặt niềm tin tới cô giáo.



Chuyên đề “**Kết hợp vận động vào dạy môn tiếng anh cho học sinh lớp 6**” khá thành công. Đặc biệt hơn nữa việc sinh hoạt chuyên môn sâu sau tiết dạy đã khẳng định rõ sự nhiệt huyết với nghề, say chuyên môn cũng như việc nỗ lực khẳng định vị trí và chỗ đứng của nhóm Tiếng Anh trong nhà trường. Các thành viên trong nhóm chia sẻ, thảo luận khá thẳng thắn các quan điểm cá nhân, những mặt tích cực của tiết minh họa cần đợc nhân rộng địa trà cũng như những góp ý cần đợc chỉnh sửa để các tiết sau tổ nhóm thể hiện tốt hơn. Trong phần thảo luận sau tiết dạy nhóm cũng nhận đợc rất nhiều những ý kiến đợc đóng góp hữu ích từ NGUT: Đỗ Thị Hải Yến – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường.

	<ul style="list-style-type: none"> - Behind the upper teeth - Weak air flow - Voiceless sound
	<ul style="list-style-type: none"> - Behind the upper teeth - Strong air flow - Voiced sound

Chuyên đề “**Kết hợp vận động vào dạy môn tiếng anh cho học sinh lớp 6**” đã đảm bảo mục tiêu mà nhóm đã xây dựng: Học sinh nắm được các từ liên quan đến chủ đề bài học, cách phát âm 2 âm /d/ và /t/ thông qua chuỗi các hoạt động không chỉ vận động về thể chất mà còn cả về tinh thần. Học sinh sôi nổi, hào hứng tham gia các hoạt động từ cá nhân đến cặp nhóm...

Ex 5: Listen

Example:

Hat	Head
-----	------

Stand up


Sit down

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của tiết dạy chuyên đề





✕



Thanks!

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), and includes icons by [Flaticon](#), and infographics & images by [Freepik](#)

✕